

พานาโซนิค เปิดตัวระบบรักษาความปลอดภัย อัจฉริยะ หวังเป็นผู้นำตลาด خانรับสมาร์ทซิตี



พานาโซนิค خانรับสมาร์ทซิตีสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาเมือง หวังเป็นผู้นำตลาด พร้อมเปิดตัวระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค ก้าวไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมต่อยอดคุณภาพ และการนำเสนอระบบในรูปแบบ โซลูชัน ที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภค

มร. ฮิเดคาซึ อิโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงานแถลงข่าว Panasonic Intelligent I-Pro Extreme Launching ‘The Secret Holder’ ว่า “ตลอดหลายปีที่ ผ่านมา ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากมีการก่ออาชญากรรม และโจรกรรมเกิดขึ้นมากมาย นำมาซึ่งความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ ทำให้ผู้ผลิตหลายราย ต่างมุ่งเน้นพัฒนา ระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ในขณะที่ รัฐบาลไทย ก็ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยนี้เช่นกัน โดยได้ออกนโยบายพัฒนาเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Smart City และเน้นในเรื่องความปลอดภัยในเมือง (Public Safety) พานาโซนิคเอง ในฐานะผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ก็ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี มาตอบรับกับนโยบายภาครัฐนี้

เราจึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด รุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งกล้อง 4K และกล้อง Speed Dome ที่สามารถมองเห็นได้ในที่มืด และระยะไกล เหมาะติดตั้งตามถนน หรือพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมี Software ที่ใช้วิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI ทำให้ระบบเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ออกมาได้อย่างแม่นยำ และเที่ยงตรงที่สุด

ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงของผู้บริโภค ซึ่งพานาโซนิค ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

พานาโซนิคหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีส่วนช่วยให้สังคมไทย มีระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ใช้งานได้จริง และมีการบริการที่ดีจากทีมงานคุณภาพของเรา ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

นางสาวราณี สิทธิแก้ว ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ซิสเต็ม โซลูชั่น บริษัท พานาโซนิค ชิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงภาพรวมการแข่งขันในตลาดกล้องวงจรปิดในประเทศไทยว่า “ความคุ้มค่าในระยะยาวและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เริ่มเป็นที่กล่าวถึงของผู้บริโภคในท้องตลาด เราผ่านยุคการแข่งขันด้านราคาอย่างเดียวมาแล้ว จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกล้องวงจรปิดไม่สามารถให้คำตอบได้กับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น กล้องจับภาพไม่ได้ กล้องจับภาพได้แต่ไม่ชัด มองเห็นในที่มืดไม่ได้ กล้องเสียทั้งที่ติดตั้งได้ไม่นาน เป็นต้น พานาโซนิค มองเห็นปัญหาต่างๆจากเหตุการณ์เหล่านี้ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า ในเรื่องความคุ้มค่า และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นำมาซึ่งการเปิดตัวสุดยอดเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิดในครั้งนี้”

“สินค้าใหม่ด้าน CCTV ของ พานาโซนิค ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. New i-PRO Extreme 4K Network Camera. กล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดในระดับ 4K ที่ให้ความคมชัดสูงของภาพเทียบเท่ากับกล้อง Full-HD ถึง 4. กล้อง แต่วางจำหน่ายในราคาเท่ากับกล้อง Full-HD มีอินฟราเรดสำหรับการมองภาพในที่มืด 2. New i-PRO Extreme IR PTZ Network Camera กล้องแบบหมุน/ถ่าย/ซูมได้ พร้อมอินฟราเรดสำหรับการมองภาพในที่มืดได้ถึง 350 เมตร พร้อมฟังก์ชันจับภาพในสภาวะย้อนแสง (WDR) และเทคโนโลยีการป้องกันการเกิดฝ้าไอน้ำที่หน้าเลนส์ 3. WV-ASF950 Unregistered Face Detection เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบใบหน้าด้วยฟังก์ชันใหม่ล่าสุด เพื่อตรวจจับภาพใบหน้าที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในพื้นที่โรงงาน คลัง เก็บสินค้า หรือพื้นที่เฉพาะที่ต้องการคัดกรองบุคคลเข้ามาในพื้นที่ และ 4. WV-ASV100 Vehicle Search System เป็นระบบสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะประเภทของรถ สีของรถ และตำแหน่งการเดินทางของรถ ด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อให้ระบบสามารถค้นหารถเป้าหมายที่ต้องการได้เร็วกว่าเดิมถึง 30 เท่า”

ทั้งนี้ พานาโซนิค วางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักไว้ที่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ ที่ต้องการความมั่นใจในระดับสูงสุด สำหรับการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีจากกล้องวงจรปิด พานาโซนิค ยังให้ความสำคัญกับการรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะตัวสินค้าที่มีการรับประกันถึง 5 ปีเต็มพร้อมค่าแรงและค่าอะไหล่ ซึ่งถือเป็นเจ้าเดียวในตลาด เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของสินค้าและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของพานาโซนิค ในฐานะผู้นำตลาดในประเทศไทย